



สรุปมติของการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. แนะนำ รองศาสตราจารย์วิไลศักดิ์ กิ่งคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งสืบต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ศรีอัยฎาพร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และ รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม ดำรงตำแหน่งประธานสภาข้าราชการ มก. สืบต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิโรจน์ เวชชะ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 2. ข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Kasetsart University Profile Academic Year 2008 3. ขอบคุณความร่วมมือในการติดตามผลโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 4. การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้แก่นิสิตก่อนก้าวสู่การสมัครงาน 5. การประกันคุณภาพ 6. สรุปการประชุมหารือร่วมกับธนาคาร 6 ธนาคาร 7. ครีวการบินไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ Mercury Award 2008 จาก ITCA 8. รายงานความคืบหน้างานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9. ข้อเสนอแนะจากนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรและการให้บริการ 10. สรุปการใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโรงสูบ 	ที่ประชุมทราบ
2	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	<p>การทบทวนข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการสำนัก</p>	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะให้แก่ใ้ร่างข้อบังคับฯ ทั้ง 3 ฉบับ บางส่วนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป
3	สำนักงานกฎหมาย	<p>การขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการจัดเก็บค่าบำรุงรักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552</p> <p>การขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการใช้อาคารและสถานที่ อุปกรณ์ และการให้บริการการวิเคราะห์ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552</p>	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	การขออนุมัติให้ปริญญาโทดุษฎีบัณฑิต ๑ พณฯ Mr.Laurent BILI (นาย โลรองด์ บิลี) เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
5	ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47	การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 ของฝ่ายวิชาการ (เพิ่มเติม) วงเงิน 90,000 บาท	อนุมัติ
6	คณะกรรมการการศึกษา มก.	การขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552 วงเงิน 600,000 บาท	
7	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การทบทวนสถานะและแนวทางการดำเนินการสำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
		การโอนย้ายสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ไปสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์	
		โครงการก่อสร้างอาคาร โดยใช้เงินสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ปี พ.ศ. 2552 จำนวน 4 โครงการ ในวงเงินรวม 504.46 ล้านบาท	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและอนุมัติวงเงินโครงการก่อสร้างอาคารทั้ง 4 โครงการดังกล่าวแล้ว ข้อดีของการใช้เงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด คือ การเบิกจ่ายเงินสามารถทำได้รวดเร็ว และอัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนของการอาคารจอร์จคณะสัตวแพทยศาสตร์ตามข้อ 3) เนื่องจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มีโครงการก่อสร้างอาคารจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 500 ล้านบาท เป็นอาคารผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำเสนอสำนักงานในวันที 24 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยรวมอาคารจอร์จของคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าไว้ด้วย และหากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของการอาคารจอร์จคณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครแทน
8	คณะอนุกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต	แนวปฏิบัติในการแต่งกายของนิสิต	เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรให้ความร่วมมือตามแนวปฏิบัติดังกล่าว และประธานฯ ขอความร่วมมือให้คณะสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตแต่งกายให้เหมาะสม โดยจัดประกวดหรือให้รางวัลกับนิสิตที่แต่งกายเรียบร้อย
9	สำนักทะเบียนและประมวลผล	การกำหนดรหัสเลขประจำตัวนิสิตใหม่ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2552	อนุมัติ
		การขออนุมัติโครงการรับตรงนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา	
10	คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งว่าสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ว่า ในอนาคตการขอเปิดหลักสูตรและรายวิชาใหม่จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความต้องการที่แท้จริงของสังคม และจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเรียนในหลักสูตรว่ามีมากน้อยเพียงใด ดังนั้น ในการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจึงควรแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเรียนและแหล่งงานที่นิสิตจบการศึกษาแล้วจะสามารถเข้าทำงานในสาขาใดได้บ้าง

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11	โครงการสหวิทยาการระดับ- บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยนโยบาย เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง	การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัตน์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
12	คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบ และให้ความเห็นชอบ
13	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552	
14	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01371411 การสืบค้นเอกสาร และบรรณานุกรม	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบมติสภามหาวิทยาลัยในเรื่องแนวทางในการปิดหลักสูตรและ รายวิชาว่า หลักสูตร/รายวิชาใดที่ไม่มีการเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตร ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอให้ทำการปิดหลักสูตร/รายวิชานั้น
15	คณะวิศวกรรมศาสตร์	1. ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 01204575 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง 2. ขออนุมัติเปิดรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา คือ 01204525 สถาปัตยกรรม และการประยุกต์เครือข่ายเครื่องรับรู้ไร้สาย และรายวิชา 01204586 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีชีวสารสนเทศ	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบมติสภามหาวิทยาลัยในเรื่องแนวทางในการปิด หลักสูตรและรายวิชาว่า หลักสูตร/รายวิชาใดที่ไม่มีการเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติ หลักสูตร ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอให้ทำการปิดหลักสูตร/รายวิชานั้น
16	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 6) จำนวน 94 คน ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต 2 คน, มหาบัณฑิต 23 คน, บัณฑิต 69 คน	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งในวันดังกล่าวตรงกับการประชุมคณบดี และบัณฑิตวิทยาลัยจะต้องเสนอรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษาชุดใหญ่เพื่ออนุมัติปริญญา ทั้งนี้ หากจะต้องเลื่อนวันประชุมคณบดีให้เร็วขึ้น อาจต้องมี การเลื่อนกำหนดการสอบและการส่งเอกสารของนิสิต ประธานฯ ขอให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประสานกับรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เพื่อพิจารณาในเรื่อง ดังกล่าว
17	คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา กีฬา มก.	การขออนุมัติอัตราค่าใช้จ่ายกิจกรรมกีฬา สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
18	กองกิจการนิสิต	การขออนุมัติการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในงานประจำปี งานพิธี หรืองานเฉพาะกิจ เป็นค่าสมนาคุณแก่นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 (ต่อ)		ขออนุมัติข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
19	คณะเกษตร	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
20	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	
21	โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ วิทยาเขตลพบุรี	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดลพบุรี	
22	คณะกรรมการจัดทำรายการโทรทัศน์ 66 ปี มก.	สรุปผลการจัดทำรายการโทรทัศน์ 66 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรายการโทรทัศน์ 66 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1,000 แผ่น โดยขอให้ดำเนินการจัดส่งให้ผู้บริหารคณะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับทราบกิจกรรมในรอบปีของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณรองอธิการบดีวิทยาเขตต่าง ๆ ที่ช่วยจัดหางบประมาณมาสนับสนุนการจัดทำรายการโทรทัศน์ 66 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ งบประมาณที่เหลือจากการดำเนินการ จำนวน 639,297 บาท มหาวิทยาลัยจะมอบให้กองกิจการนิสิตเพื่อสนับสนุนชมรม/กิจกรรมของนิสิต ได้แก่ ชมรมกิจกรรมด้านกีฬาและชมรมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ใช้เงินรายได้สนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับวงดนตรี KU BAND และวงดนตรีรวมดาวกระจุก จำนวน 500,000 บาท และจัดซื้อชุดโขนให้แก่ชมรมดนตรีไทย จำนวน 3 ชุด ชุดละ 40,000 บาท สำหรับอุปกรณ์บางอย่างที่มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อให้ก่อนข้างมีราคาสูง จึงได้ขอให้กองกิจการนิสิตกำกับนิสิตให้ดูแลจัดเก็บและรักษาเป็นอย่างดี
23	คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2551	ผลการประเมินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2551	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ มอบสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร พิจารณารับดำเนินการจัดทำอาหารว่างสำหรับบริการแก่ผู้ปกครองของบัณฑิตในปีต่อไปด้วย
24	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับให้ส่วนราชการพิจารณาปรับแผนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในประเทศแทนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในต่างประเทศ	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	ที่ประชุมทราบ ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะดำเนินการเสนอแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี ภายในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552 นั้น เนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิด จึงได้ขยายเวลาไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 เพื่อจะได้จัดทำสรุปเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 ต่อไป และแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ทราบว่าผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ต่อเวลาราชการต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการประจำคณะทั้งหมด จึงขอให้ทุกคณะรับทราบในประเด็นนี้เพื่อการพิจารณาต่อไปด้วย

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri